

# Hiệu quả phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thời gian qua, công tác phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) luôn được Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh triển khai hiệu quả. Qua đó góp phần phát triển và mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Công tác phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. Đặc biệt là sự phối hợp thường xuyên, tích cực của các cơ quan báo chí, tuyên truyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bưu điện tỉnh... Trong năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp tổ chức gần 240 hội nghị tuyên truyền, tư vấn, đối thoại về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế cho gần 19.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên, nông dân, người lao động... Công tác giải quyết chế độ, chính sách cho người tham gia luôn được chú trọng. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với ngành Bưu điện chỉ trả kịp thời lương hưu, trợ cấp BHXH cho các đối tượng thụ hưởng vượt chỉ tiêu an toàn tuyệt đối, không để xảy ra thất thoát. Phối hợp với ngành Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) bảo đảm quyền lợi đối tượng tham gia BHYT. Thường xuyên cung cấp thông tin, phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh tăng cường thời lượng, nội dung tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng với các đơn vị trong ngành đăng tải 120 tin, bài tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT trên trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Qua đó, các hoạt động nổi bật của Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; các văn bản, chính sách mới về BHXH, BHYT đã kịp thời được phổ biến đến với người dân.



Khám chữa bệnh tại Bệnh viện Phổi Thái Bình.

Do làm tốt công tác phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT nên công tác phát triển và mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Trong năm, toàn tỉnh có 195.139 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 101,4% kế hoạch (tăng 8,45% so với năm 2018); 14.795 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 103,6% kế hoạch (tăng 94,6% so với năm 2018); 185.024 người tham gia BHYT, đạt 102,4% kế hoạch (tăng 12,76% so với năm 2018) và 1.588.830 người tham gia BHYT (tăng 1,65% so với năm 2018), chiếm 87,08% dân số toàn tỉnh, vượt 0,28% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao (trong đó có 456.104 người tham gia BHYT hộ gia đình). Số thu đạt 4.177,22 tỷ đồng, bằng 102,52% kế hoạch (tăng 395,5 tỷ đồng so với năm 2018).

Năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục duy trì, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. Thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Thái Bình, Đài PTTH tỉnh, đài TTTH các huyện, thành phố duy trì các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT; kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách, quy định mới về BHXH, BHYT; đưa tin, bài (phóng sự)... phản ánh kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện lộ trình BHXH cho người lao động và BHYT toàn dân. Triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã ký kết nhằm thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT và góp phần mở rộng đối tượng tham gia như: phối hợp với các đoàn thể tổ chức cuộc thi tìm hiểu về chính sách BHXH,

BHYT cho cán bộ, hội viên, đoàn viên; đối thoại trực tiếp với các nhóm đối tượng tại cơ sở; tới thăm hộ gia đình để tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia BHXH, BHYT... Tiếp tục phối hợp với ngành Bưu điện thực hiện tốt một số thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích, công tác chỉ trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng thụ hưởng bảo đảm an toàn và chu đáo; tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Tăng cường tập huấn trang bị kiến thức về BHXH, BHYT và kịp thời phổ biến các văn bản, chính sách mới cho nhân viên đại lý thu, cán bộ làm công tác BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động thuộc địa bàn quản lý để phối hợp thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đơn đốc việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp tại các đơn vị trên địa bàn.

THU HOÀI

## THẢO GIỜ KHÓ KHĂN...

(Tiếp theo trang 1)

Cùng với bộ khuyết nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, chiều ngày 9/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thống nhất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương dự hội nghị.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 28/3/2018. UBND tỉnh cùng nhà đầu tư đã ký kết thực hiện Hợp đồng số 01/HĐ-BOT ngày 13/2/2019 để triển khai thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT). Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đã được triển khai, đến ngày 9/3/2020 đã hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư 29,13/32,23km thuộc hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải. Hiện nay, nhà đầu tư đang thực hiện dự án theo hợp đồng: tổ chức đào vét hữu cơ, đắp bờ vây khoảng 25km. Tuy nhiên, nhà đầu tư gặp khó khăn, vướng mắc là chưa có khu đất để làm bãi tập kết vật liệu tạm thời, nhà điều hành, lán trại, bãi dúc cầu kiện phục vụ thi công tuyến đường.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Đây là dự án trọng điểm của tỉnh, nếu thực hiện đúng theo kế hoạch thi công tuyến đường bộ ven biển cùng với Khu kinh tế Thái Bình sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020 và cho cả nhiệm kỳ tới. Do tính chất cấp bách của dự

## THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 9/3, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về hợp tác đầu tư giữa tỉnh Thái Bình với SCIC. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với đoàn.

Hiện nay, một số trụ sở cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh xây dựng đã nhiều năm và xuống cấp cần phải đầu tư xây mới nhưng nguồn ngân sách của tỉnh rất khó khăn. Trong khi đó, SCIC là công ty kinh doanh vốn nhà nước có đầy đủ các điều kiện có thể thực hiện các dự án đầu tư xây mới các công trình trên địa bàn tỉnh. Do vậy, tỉnh Thái Bình mong muốn được hợp tác với SCIC để triển khai thực hiện các dự án. Tại buổi làm việc, đại diện SCIC và lãnh đạo tỉnh đã thảo luận về phương thức, hình thức đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm sử dụng hết

## Đảng bộ Phòng An ninh đối nội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 9/3, Đảng bộ Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Đảng ủy Công an tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm, thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại Đại hội. Thường tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tới dự.

Đảng bộ Phòng An ninh đối nội được kiện toàn trên cơ sở Chi bộ Phòng Chống phản động và chống khủng bố, có chức năng tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp công

ngày. Ông Kiến cho biết: Từ khi có dịch Covid-19, theo chỉ đạo của UBND xã, sáng nào tôi cũng thu gom rác thải sinh hoạt của bà con trong thôn. Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, thời gian này tôi chú trọng các trang thiết bị bảo hộ lao động, đeo khẩu trang đúng cách. Sau khi thu gom rác xong tôi luôn vệ sinh xe, đồ bảo hộ cá nhân sạch sẽ. Hiện nay, trung bình mỗi ngày nhà máy xử lý gần 100 tấn rác thải sinh hoạt được thu gom tại 16 xã, thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) và thị trấn Đông Hưng. Để đáp ứng được việc xử lý triệt để tổng lượng rác thải sinh hoạt của các đơn vị đã ký kết hợp đồng với nhà máy nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ rác thải, Công ty đã đầu tư gần 11 tỷ đồng nâng cấp công nghệ và công suất dây chuyền phân loại rác thải đầu vào từ 50 tấn lên 100 tấn/ngày nhưng lại giảm được thời gian và công suất lao động của công nhân. Đồng thời, Công ty cũng tăng cường mua bảo hộ lao động để trang bị thêm cho công nhân, nhất là khẩu trang y tế. Thường xuyên phun thuốc khử trùng xung quanh nhà máy rác. Rác thải sau khi được đưa về nhà máy, công nhân tổ chức phân loại thành rác hữu cơ, rác vô cơ, chất thải rắn. Qua hệ thống, rác hữu cơ được

án, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu bằng mọi cách phải tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư và khắc phục những hạn chế, yếu kém thời gian qua để quy hoạch, thu hồi đất, tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư thuê làm bãi tập kết vật liệu lán trại, nhà điều hành, lán trại, bãi dúc cầu kiện phục vụ thi công tuyến đường. Đây là trách nhiệm của các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các địa phương. Việc thu hồi đất cần cứ theo Quyết định số 1486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; kết luận của Ban Chỉ đạo của tỉnh về phát triển Khu kinh tế Thái Bình; kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xác định lộ giới tuyến đường bộ ven biển các khu công nghiệp trong Khu kinh tế. Tỉnh sẽ thu hồi đất vĩnh viễn nhưng không giao cho doanh nghiệp quản lý, sử dụng mà giao cho chính quyền các địa phương, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. Nhà đầu tư tuyến đường bộ ven biển được thuê lại diện tích đất thu hồi trong thời gian thi công tuyến đường bộ ven biển để phục vụ việc thi công tuyến đường. Trong thời gian thực hiện các thủ tục thu hồi đất, cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động để nhân dân đồng thuận, hợp tác, hỗ trợ cho tạm sử dụng mặt bằng trước giúp tỉnh, nhà đầu tư có điều kiện khai thi công tuyến đường bộ ven biển theo kế hoạch. Trong quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, vị trí diện tích đất để kiến tạo hồi nhân trong diện tích phát triển công nghiệp, dịch vụ, vì vậy đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu ngành chuyên môn, chính quyền các địa phương tuyên truyền, thông báo rõ với người dân có đất bị thu hồi là thu hồi đất để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng. Cấp ủy, chính quyền các địa phương và ngành chức năng khẩn trương điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện kết luận tại hội nghị này, triển khai quy trình thu hồi đất vĩnh viễn theo đúng quy định của pháp luật.

NGUYỄN HINH

công năng, hiệu quả và tiết kiệm.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn Thái Bình tiếp tục hợp tác với SCIC để xây dựng trụ sở các cơ quan, đơn vị mà tỉnh đang có nhu cầu. Trên cơ sở thống nhất các nội dung thực hiện giữa hai bên, Thái Bình sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng, công bố quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng các công trình đầu tư bảo đảm việc triển khai theo đúng quy định của pháp luật. Tỉnh sẽ chỉ đạo các quan chức quản lý lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư theo đúng quy hoạch. Về hình thức đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư sẽ phân kỳ đầu tư để thực hiện, ưu tiên những hạng mục công trình cấp thiết. Trên cơ sở thống nhất nội dung làm việc giữa hai bên, tỉnh Thái Bình và SCIC sẽ hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép Thái Bình huy động nguồn vốn để đầu tư các hạng mục công trình xây dựng trụ sở cho các cơ quan, đơn vị mà tỉnh có nhu cầu. Thái Bình và SCIC sẽ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên để phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để SCIC thực hiện đầu tư các hạng mục công trình một cách thuận lợi nhất.

MANH CƯỜNG

tác nghiệp vụ nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, chống đối chính trị, bảo đảm an ninh tôn giáo... Nhiệm vụ qua, Đảng ủy Phòng An ninh đối nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kịp thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các tổ chức phản động; làm tốt công tác xây dựng Đảng và xây dựng đơn vị. 5 năm liền Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, không có đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, bầu Bí thư Đảng ủy và bầu đoàn đại biểu đại hội đại biểu.

NGUYỄN TÙNG

## Tăng cường vệ sinh môi trường

Từ những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm góp phần hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang tăng cường các biện pháp thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường.

Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình tăng cường kế hoạch vệ sinh môi trường (VSMT) nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ông Vũ Đình Hành, Giám đốc Công ty cho biết: Công ty chỉ đạo các đơn vị thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thường xuyên với khối lượng trung bình 140 tấn/ngày. Trước khi đưa rác vào lò để xử lý thì rác thải đều được phân loại, phun chế phẩm vi sinh theo đúng

quy trình. Để phòng, chống dịch Covid-19, Công ty đã yêu cầu công nhân phun thuốc khử khuẩn Cloramin B 25% xung quanh khu vực nhà máy rác, tăng số lượng chế phẩm vi sinh để xử lý và số lần phun. Cùng với đó, toàn bộ nước thải trong quá trình xử lý rác cũng được xử lý một cách nghiêm ngặt trước khi xả thải vào hệ thống thoát nước chung của thành phố. Đồng thời, bố trí các phương tiện thu gom, vận chuyển chuyên

dụng bảo đảm không để rơi vãi, rò rỉ chất thải ra môi trường trong quá trình vận chuyển. Ngoài bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng, đối với công nhân lao động trực tiếp, trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bên cạnh bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, mang bảo hộ, Công ty cũng yêu cầu công nhân lao động tuyệt đối tránh tiếp xúc trực tiếp với thành xe chuyển dụng, xe gom, cột điện chiếu sáng... bằng tay trần; tăng cường rửa xe chuyên dụng, xe gom...

Không để rác thải bị ứ đọng qua đêm là một trong những biện pháp hàng đầu mà nhà máy xử lý rác thải thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt thực hiện rất tốt, nhất là khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Bình thường thì cứ 3 buổi/tuần ông Ngô Bá Kiến, thôn Tân Dân, xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ) thu gom rác thải sinh hoạt của thôn về nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt thị trấn Quỳnh Côi. Thế nhưng từ khi có thông tin về dịch Covid-19 thì rác thải được ông thu gom ngay trong



Dây chuyền phân loại rác của nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt thị trấn Quỳnh Côi.

### PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 ĐỐI VỚI KHU DỊCH VỤ

**Vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại khu dịch vụ**

**Khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường (chai xịt tẩy rửa đa năng, các dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% Clo hoạt tính...)**  
Ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa

**Khử khuẩn ít nhất 01 lần/ngày** nền nhà, tường, bàn ghế, các đồ vật trong phòng, gian bán hàng, khu chơi của trẻ em, khu vệ sinh chung

**Khử khuẩn ít nhất 04 lần/ngày** Tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, nút bấm thang máy, tay vịn lan can

**Tăng cường thông khí** tại các phòng, gian bán hàng, khu vui chơi...

**Hạn chế sử dụng điều hòa**

**Thu gom và xử lý chất thải hàng ngày**

Khu dịch vụ gom tư vấn tham mưu, siêu thị, chợ, nhà hàng, khách sạn, công viên, khu du lịch

**TTXVN**

<https://infographic.vn>

MINH NGUYỄN